

ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อรองรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต.

1. การรับฟังความคิดเห็น จำนวน 1 ครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน
2. เมื่อวันที่ 5 - 21 มิถุนายน 2560
3. ผู้จัดส่งความคิดเห็น จำนวน 27 ราย เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท และ ผู้ลงทุนรายย่อย 20 ราย (จากจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 194 ราย)

4. ประเด็นที่ขอรับฟังความคิดเห็น

ประเด็นที่มีการขอรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้

4.1 บทบาทของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการแก้ไขปัญหาของบริษัทจดทะเบียนโดยการสั่งให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

แม้ว่าปัจจุบันพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ”) ต่างก็มีบทบัญญัติที่กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน และมีบทบัญญัติที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นหลายประการ เช่น สิทธิในการรวมตัวกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเรียกให้คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือจัดประชุมผู้ถือหุ้นเองหากคณะกรรมการไม่จัดประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งสิทธิในการขอให้ศาลสั่งระงับการกระทำหรือสั่งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติพบว่าบริษัทจดทะเบียนบางแห่งอยู่ในสถานการณ์ที่การดำเนินการต่าง ๆ ตามช่องทางและกลไกที่กฎหมายซึ่งรองรับอยู่ในปัจจุบันยังไม่อาจแก้ไขปัญหาอุปสรรคของบริษัทได้ทันทั่วถึง และอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือประโยชน์ของประชาชน

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน โดยให้สำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

มีอำนาจสั่งให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น อันเป็นมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถใช้กลไกปกติในการแก้ไขปัญหาของบริษัทจดทะเบียนได้

4.2 เหตุที่ให้อำนาจแก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในการสั่งให้มีการจัดประชุม

สำนักงาน ก.ล.ต. จะเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของเอกชนเฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อประโยชน์ของประชาชนหรือผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งภาคเอกชนอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยกลไกอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจำกัดการแทรกแซงจากรัฐในกิจการของเอกชนเท่าที่จำเป็น

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุที่ให้อำนาจแก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในการสั่งให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

5. ผลการรับฟังความคิดเห็น

5.1 บทบาทของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการแก้ไขปัญหาของบริษัทจดทะเบียนโดยการสั่งให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับบทบาทของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาของบริษัทจดทะเบียน โดยการสั่งให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพราะถือเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ทั้งนี้ มีผู้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ควรมีบทบัญญัติที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการประชุมตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ครอบคลุมถึงการทำหน้าที่ก่อนหรือหลังการประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สามารถดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวันประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสามารถจดทะเบียนต่าง ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงหน้าที่ในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

ในส่วนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยนั้น เห็นว่ากลไกตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งรองรับให้ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้เองแล้ว มีความเพียงพอในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจและอาจไม่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจเพียงพอที่จะแทรกแซงการบริหารกิจการของบริษัทจดทะเบียน

5.2 เหตุที่ให้อำนาจแก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในการสั่งให้มีการจัดประชุม

ภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเหตุที่ให้อำนาจแก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในการสั่งให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรขยายเหตุดังกล่าวให้ครอบคลุมไปถึงกรณีอื่น ๆ ที่บริษัทจดทะเบียนไม่สามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้น แต่มิได้เกิดมาจากความผิดของคณะกรรมการหรือผู้บริหารด้วย เช่น คณะกรรมการประสออุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกันทั้งหมด เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้ภาคเอกชนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเหตุที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีอำนาจสั่งให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น สำนักงาน ก.ล.ต. น่าจะปรับปรุงถ้อยคำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อยกตัวอย่างกรณีที่จะสั่งให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

5.3 ข้อสังเกตอื่น ๆ

(1) ควรมีการกำหนดนิยามของคำว่า “สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น” ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของบทบัญญัติในเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้มีความชัดเจนว่ามีความหมายอย่างไร และมีความหมายรวมไปถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ของสถาบันการเงินหรือไม่

(2) สำนักงาน ก.ล.ต. ควรส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. และควรมีบทบัญญัติรองรับให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งห้ามหรือสั่งระงับการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย

(3) บุคคลใด ๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้เป็นผู้จัดการประชุมควรเป็นบุคคลที่มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือมีหรือเคยมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนหรือผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นอกจากนี้ มีผู้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การสั่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดการประชุมอาจไม่เหมาะสม เพราะเลขานุการบริษัทมีข้อจำกัดเกี่ยวกับอำนาจในการสั่งการภายในที่ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการจัดประชุมให้ลุล่วงได้ โดยเสนอให้พิจารณาสั่งการไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) ไม่ควรมีการกำหนดโทษตามร่างมาตรา 281/12 ต่อบริษัทจดทะเบียนอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนหน้าที่ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามร่างมาตรา 89/34 วรรคสาม เพราะการลงโทษบริษัทจดทะเบียนในกรณีนี้จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย จึงเสนอให้กำหนดโทษต่อคณะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนแทน

(5) การกำหนดโทษต่อบุคคลภายนอกที่มีใช้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนซึ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่สั่งให้เป็นผู้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น อาจทำให้หาผู้จัดการประชุมได้ยากขึ้น และไม่เป็นธรรมกับบุคคลดังกล่าวซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้บริษัทจดทะเบียนเกิดความเสียหาย

(6) ควรมีบทบัญญัติที่กำหนดหน้าที่ให้บริษัทจดทะเบียนต้องใช้โปรแกรมหรือระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการนับคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสด้วย

(7) ในระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการขึ้นเครื่องหมาย SP บริษัทจดทะเบียนแล้วควรมีบทบัญญัติห้ามมิให้บริษัทจดทะเบียนทำธุรกรรมที่อาจมีความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ และควรมีบทลงโทษต่อกรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นต้นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งด้วย

(8) ควรเพิ่มบทบัญญัติรองรับให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งยกเลิกการประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(9) ในการใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดนั้น หากมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยรวบรวมจำนวนผู้ถือหุ้นให้ครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิดังกล่าวยิ่งขึ้น

(10) สำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันกับหุ้น เช่น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ควรมีหลักการในลักษณะที่สำนักงานขอรับฟังความคิดเห็น เพราะกิจการดังกล่าวอาจมีการดำเนินงานหรือการบริหารในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนได้เช่นกัน

6. คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น

6.1 บทบาทของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการแก้ไขปัญหาของบริษัทจดทะเบียนโดยการสั่งให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรยืนยันการเพิ่มเติมบทบาทของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการสั่งให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏเหตุตามที่กฎหมายกำหนด โดยเห็นด้วยว่าควรปรับปรุงถ้อยคำในร่างกฎหมายให้ครอบคลุมเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนตามข้อสังเกตที่ได้รับ

6.2 เหตุที่ให้อำนาจแก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในการสั่งให้มีการจัดประชุม

โดยที่การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะเข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของเอกชนเฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของประชาชนหรือผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งภาคเอกชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยกลไกอื่น ๆ ได้ และเพื่อจำกัดการแทรกแซงจากรัฐในกิจการของเอกชนเท่าที่จำเป็น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรกำหนดเหตุที่ให้อำนาจสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจในการสั่งให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกรณีปัญหาของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอาจส่งผลกระทบในวงกว้าง นอกจากนี้ เพื่อให้ภาคเอกชนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกรณีที่สำนักงานจะสั่งให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น สำนักงาน ก.ล.ต. จะทำการสื่อสารแนวทางในการใช้อำนาจดังกล่าว

6.3 ข้อสังเกตอื่น ๆ

ในประเด็นความหมายของคำว่า “สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น” นั้น สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่ามีการใช้ถ้อยคำดังกล่าวในบทบัญญัติมาตราอื่นของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และที่ผ่านมามีได้มีปัญหาในการตีความหรือการใช้บังคับบทบัญญัตินี้ดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้สำหรับรายละเอียดในทางปฏิบัติต่าง ๆ สำนักงาน ก.ล.ต. จะรับข้อสังเกตไปพิจารณา และอาจมีการ

สื่อสารแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อความชัดเจนและความเข้าใจในการใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ มีบทบัญญัติของกฎหมายอื่นกำหนดไว้แล้ว เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และมีได้ มีการกำหนดไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ สิทธิ หน้าที่ และการดำเนินการต่าง ๆ จะ เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว

ในส่วน of ประเด็นที่เกี่ยวกับการกำหนดโทษต่อบุคคลต่าง ๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการสั่งให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น สำนักงานขอเข้าไปหรือในชั้นกระบวนการ พิจารณาร่างกฎหมายต่อไปเพื่อให้โครงสร้างการลงโทษตามกฎหมายสอดคล้องกับกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ประเด็นที่มีผู้ให้ข้อสังเกตว่า ควรนำบทบัญญัติในเรื่องนี้ไปใช้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับบริษัทจดทะเบียนด้วยนั้น สำนักงานเห็นว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติรองรับให้สำนักงานกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์และทรัสต์ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ จัดการหรือดูแลรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมหรือทรัสต์ แล้วแต่กรณีในลักษณะอื่นอยู่แล้ว เช่น สั่งให้ กระทำการตามที่กำหนด หรือสั่งถอดถอนกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ เมื่อปรากฏหลักฐานว่า บริษัทหลักทรัพย์มีการดำเนินงานในลักษณะอันอาจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน เป็นต้น จึงเห็นว่า มาตรการดังกล่าวเพียงพอในการกำกับ ดูแลกองทุนรวมและทรัสต์แล้ว

7. การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย

หลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จึงพิจารณาดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท หรือบุคคลใด ๆ จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่บริษัทมี การดำเนินงานหรือการบริหารกิจการในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ ของประชาชน หรือกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ หน้าที่ (fiduciary duty) จนอาจเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่ควรได้อย่างร้ายแรง หรือ อาจทำให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผู้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ที่ปรับปรุงตามความคิดเห็นที่ได้รับ

ส่วนที่ ๔

การประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งของสำนักงาน

มาตรา ๘๙/๓๓ บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๘๙/๓๔ ในกรณีที่บริษัทมีการดำเนินงานหรือการบริหารกิจการในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน หรือกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา ๘๙/๗ จนอาจเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่ควรได้อย่างร้ายแรง หรืออาจทำให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ สำนักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท หรือบุคคลใด ๆ จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการประชุมสามัญประจำปี หรือการประชุมวิสามัญ และให้มีระเบียบวาระการประชุมและกำหนดวันประชุมตามที่สำนักงานกำหนด

ในการสั่งให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท หรือบุคคลใด ๆ จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานพิจารณาทางเลือกหรือกลไกอื่น ๆ นอกเหนือจากการสั่งดังกล่าว รวมถึงข้อจำกัดที่ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่อาจใช้สิทธิในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดประกอบด้วย

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และให้คณะกรรมการอำนวยความสะดวกและให้ข้อเท็จจริงตามสมควร

มาตรา ๘๙/๓๕ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมาตรา ๘๙/๓๔ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้สำนักงานพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสำหรับการประชุมที่จะจัดขึ้นตามมาตรา ๘๙/๓๔ ก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๘๙/๓๖ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมาตรา ๘๙/๓๔ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และให้นำความในมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกประธานในที่ประชุมดังกล่าว โดยอนุโลม

ในกรณีที่สำนักงานสั่งให้บุคคลอื่นที่มีใช้คณะกรรมการเป็นผู้จัดประชุมผู้ถือหุ้นให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือกรรมการ แล้วแต่กรณี เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘๙/๓๗ มิให้นำความในมาตรา ๘๙/๒๘ ในส่วนที่ ๓ การประชุมผู้ถือหุ้นของหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และมาตรา ๗๔ วรรคสอง มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของบริษัทตั้งแต่วันที่สำนักงานมีคำสั่งให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมาตรา ๘๙/๓๔ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ”

มาตรา ๒๘๑/๑๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามมาตรา ๘๙/๓๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๒๘๑/๑๒ บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๓๔ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

คณะกรรมการบริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๓๔ วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท